



# ข่าวกระทรวงการคลัง

กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

[www.mof.go.th](http://www.mof.go.th)

ฉบับที่ 2/2548

วันที่ 7 มกราคม 2548

## กระทรวงการคลังจัดสัมมนาเชิงนโยบาย ยกเครื่องเศรษฐกิจไทย

นายนิริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2548 กระทรวงการคลังจะจัดการสัมมนาเชิงนโยบายในหัวข้อเรื่อง “ยกเครื่องเศรษฐกิจไทย” โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา ต่อจากนั้นนายทาฮาโอะ ชิโนะ ประธานบริหาร ธนาคารพัฒนาเอเชีย จะกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับประมาณการเศรษฐกิจในภูมิภาคและบทบาทของธนาคารพัฒนาเอเชียในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอันเกิดจากคลื่นยักษ์สึนามิ

เมื่อเข้าสู่ช่วงแรกของการสัมมนา นายโอฬาร ไชยประวัติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายแดนเนียล เหลียง กรรมการบริหารบริษัทเมอร์แกน แอสตันเลย์ ลิงคโพร้ จะเป็นผู้อภิปรายในหัวข้อ “เหลือवल้ง แลหน้า – นำพาเศรษฐกิจด้วยกรอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ยั่งยืน” โดยจะมองย้อนหลังถึงเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตและการฟื้นตัวภายใต้การบริหารของรัฐบาลและให้ภาพเศรษฐกิจใน 4 ปีข้างหน้าภายใต้กรอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มุ่งเน้นการ “สร้าง” เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การอภิปรายดังกล่าวจะครอบคลุมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากภัยพิบัติอันเกิดจากคลื่นยักษ์สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้ด้วย

ต่อจากนั้นจะเป็นการเสวนาโดยนายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายศุภรัตน์ วัฒนกุล ปลัดกระทรวงการคลัง ในหัวข้อ “4 ปีแห่งการสร้าง – ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม” ซึ่งจะมุ่งเน้นยุทธศาสตร์รายภาคเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ด้านสังคม รวมถึงการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามบริบทใหม่ของการพัฒนา สำหรับในภาคบ่ายซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของการสัมมนา นายชัยอนันต์ สมุทวณิช ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนายวิจิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะมาร่วมเสวนาเพื่อแบ่งปันมุมมองของเอกชนในด้านทิศทางการปรับตัวเพื่อให้ทันโลก

นายนิริศฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาครั้งนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในกรอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและทิศทางการดำเนินยุทธศาสตร์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมใน 4 ปีข้างหน้า ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันก้าวเดินไปอย่างบูรณา

การ สำหรับการกล่าวย้อนหลังถึงภาพเศรษฐกิจที่ผ่านมาเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้จากประสบการณ์ในช่วงวิกฤต และการดำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ ในอดีตเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

สำหรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทต่างๆ ใน SET 50 รวมถึงนักวิเคราะห์ นักวิจัยชั้นนำ การสัมมนาจะจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่เวลา 8.30 น. จนถึง 14.15 น. สำหรับผู้สนใจการสัมมนาดังกล่าว สามารถรับการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 และทางเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่ [www.fpo.go.th](http://www.fpo.go.th)

---